

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดำเนินการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)		
			ตามเกณฑ์	ไม่ตามเกณฑ์	อุปกรณ์อื่น ๆ
๑.	เทศบาลเมืองมาบตาพุด (โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ และโปรแกรมระบบงาน สถานธนาบาล ปี ๒๕๖๓)	๑๔๐,๕๔๐	๑๐ (การเช่า)	๖ (การเช่า)	
ความเห็นคณะกรรมการฯ : ขอให้เทศบาลเมืองมาบตาพุดพิจารณาตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าสามารถดำเนินการเช่าซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นวัสดุได้หรือไม่ อย่างไร					
๒.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง งบประมาณปี ๒๕๖๒)	๑,๕๘๐,๐๐๐	๙		๒๓
ความเห็นคณะกรรมการฯ : ขอให้ อบจ.ระย. พิจารณาทบทวนปรับแก้รายละเอียดอุปกรณ์อื่นๆ รายการ 6U fiber Optic พร้อม ค่าแรง, รายการสาย UTP Cat6 พร้อมค่าแรง, ค่าดำเนินการติดตั้งกล้อง ปรับมุมกล้องพร้อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง และค่าดำเนินการ เช่นค่าเดินทาง ค่าขนส่ง นั่งร้าน ฯลฯ รวมทั้ง ควรเพิ่มเติมค่าดำเนินการติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้าด้วย ตามข้อเสนอแนะของ คณะทำงาน ฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นขอต่อไป					
๓.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ภายในและภายนอก อาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ตากสินระยอง งบประมาณปี ๒๕๖๒)	๒,๗๘๔,๐๗๕	๖		๔๔
ความเห็นคณะกรรมการฯ : ขอให้ อบจ.ระย. ปรับรายการอุปกรณ์อื่นๆ รายการ สาย UTP Cat6 (สำหรับเชื่อมต่อกับกล้อง) โดยตัดข้อความกล้องละ เฉลี่ย ๑๐๐ เมตร ออก และทบทวนรายการติดตั้งระบบไฟฟ้าและทดสอบ ซึ่งมีค่าดำเนินการ ติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้ารวมอยู่ด้วยหรือไม่ รวมทั้งการตั้งเสาสำหรับติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ควรต้องเขียนแบบแปลนด้วย และขอให้ทบทวนค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าอุปกรณ์ - ตั้งค่าอุปกรณ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ, ตั้งค่าเครื่องบันทึก, ตั้งค่าการเชื่อมต่อ, ติดตั้งกล้อง, ทดสอบระบบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นขอต่อไป					
๔.	เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง (โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์)	๕๐๐,๐๐๐	๕	๕	๘
ความเห็นคณะกรรมการฯ : ขอให้ ทต.บ้านปลวกแดง ปรับรายการจอมอนิเตอร์ขนาด ๔๓ นิ้ว และ ๒๘ นิ้ว เป็นโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) หรือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV เนื่องจากสเปคที่ระบุเป็นสเปคของโทรทัศน์มากกว่าจอมอนิเตอร์ ตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นขอต่อไป					
๕.	องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ (โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)	๒,๓๐๓,๒๐๐	๒	๓	๕

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)		
			ตามเกณฑ์	ไม่ตามเกณฑ์	อุปกรณ์อื่น ๆ
<p>ความเห็นคณะกรรมการ : ขอให้ อบต.ตาสีพิง จัดทำตารางเปรียบเทียบราคา ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์และอ้างอิงอย่างน้อย ๑ เว็บไซต์ รายการ Managed Gigabit PoE Switch 10/100/1000 Base-TX จำนวน ๒๔ พอร์ต + Gigabit SFP ๒ พอร์ต, รายการ Unmanaged Industrial PoE+Media Converter 10/100/1000 Base-T จำนวน ๒ พอร์ต และ รายการ Gigabit Media Converter 10/100/1000 BaseT To 1000 Base SX/LX รวมทั้ง แจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์อื่นๆ รายการงานติดตั้ง และอื่นๆ เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท และเพิ่มเติมในส่วนของการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าด้วย</p>					
๖.	เทศบาลตำบลสุนทรภู่ (โครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุนทร ภู่ ระยะที่ ๓ จำนวนกล้อง ๘ กล้อง ๔ จุด พร้อมปรับปรุงห้องศูนย์ควบคุม ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)	๑,๙๙๙,๙๐๐	๒	๖	๑๐
<p>ความเห็นคณะกรรมการ : ขอให้ ทต.สุนทรภู่ ทบทวนและกำหนดรายละเอียดของอุปกรณ์ที่อยู่นอกเกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ หากประสงค์ที่จะจัดหาเกณฑ์มาตรฐานฯ ให้ระบุคุณลักษณะที่แตกต่างหรือดีกว่าให้ชัดเจน และขอให้ทำ ตารางเปรียบเทียบราคา ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ ที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ตัดคำว่าดีกว่า หรือ ไม่น้อยกว่าออกไป เนื่องจากการ เปรียบเทียบดังกล่าว ต้องเป็นคุณลักษณะที่แท้จริงของอุปกรณ์ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์นั้นๆ รายการโปรแกรมบริหารจัดการและจัดเก็บ ข้อมูลภาพวิดีโอกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้ปรับเปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ภาพสำหรับกล้องวงจรปิด ๘ ตัว จำนวน ๑ ลิขสิทธิ์ และส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ รายการงานเชื่อมต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก เป็นเงิน ๑๙๕,๘๕๘ บาท, งานมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นเงิน ๒๓,๑๑๒ บาท และค่าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งระบบ เป็นเงิน ๕๙๕,๖๑๘ บาท เห็นควรปรับลดราคา และแจกแจงรายละเอียด ของงานต่างๆ ให้ชัดเจน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p>					
๗.	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น (โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น โรง จอดรถและตลาดนัด งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ฉบับเพิ่มเติม)	๑๐๐,๐๐๐		๓	๕
<p>ความเห็นคณะกรรมการ : ขอให้ อบต.น้ำเป็น ทบทวนการจัดหากำลังโทรทัศน์วงจรปิดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เพื่อ ประสิทธิภาพในการใช้งาน และจัดทำตารางเปรียบเทียบราคา ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ และอ้างอิงอย่างน้อย ๑ เว็บไซต์ สำหรับรายการ อุปกรณ์ที่อยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานฯ รวมทั้ง รายการหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA ขนาดความจุ 2 TB ด้วย ตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป</p>					
๘.	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น (โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณในและ นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำเป็น งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ ฉบับเพิ่มเติม)	๑๐๐,๐๐๐		๓	๕
<p>ความเห็นคณะกรรมการ : ขอให้ อบต.น้ำเป็น ทบทวนการจัดหากำลังโทรทัศน์วงจรปิดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เพื่อ ประสิทธิภาพในการใช้งาน และจัดทำตารางเปรียบเทียบราคา ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ และอ้างอิงอย่างน้อย ๑ เว็บไซต์ สำหรับรายการ อุปกรณ์ที่อยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานฯ รวมทั้ง รายการหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA ขนาดความจุ 2 TB ด้วย ตาม</p>					

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)		
			ตามเกณฑ์	ไม่ตามเกณฑ์	อุปกรณ์อื่น ๆ
ข้อเสนอแนะของคณะทำงาน ฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป					
๙.	เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน (โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV))	๔,๑๒๖,๗๑๑.๘๐	๘	๗	๑๙
<p>ความเห็นคณะทำงาน : ขอให้ ทต.ทุ่งควายกิน ทบทวนรายการอุปกรณ์เพิ่มขยายความจุของระบบจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (Expansion Storage) เนื่องจากเป็นยังไม่ได้มีการใช้งานในปัจจุบันแต่เป็นการจัดหาเพื่อรองรับอนาคต และรายการโปรแกรมสำหรับควบคุมการบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ควรปรับเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ซึ่งควรมีคุณลักษณะสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงาน ฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป</p>					
๑๐.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (โครงการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)	๗,๒๓๗,๙๙๐	๒	๓	
<p>ความเห็นคณะทำงาน : ขอให้ อบจ.ระย.เพิ่มเติมรายละเอียดของรายการระบบจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มเติมรายละเอียดของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ Digital Signature ในระบบด้วย รวมทั้ง ต้องจัดทำรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ที่มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมแนบใบเสนอราคา และรายละเอียดของระบบ ๓ บริษัท/ร้านค้า ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงาน ฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป</p>					
๑๑.	เทศบาลนครระยอง (โครงการจัดซื้อเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “นครระยองเกมส์”)	๓๔๕,๐๐๐			
<p>ความเห็นคณะทำงาน : ขอให้ ทน.ระยอง ปรับแก้รายละเอียดของการจัดซื้อเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เป็นการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และจัดทำรายละเอียดตามแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) โดยคำนวณราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ ได้จากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายบุคลากร, ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือ, ค่าที่ปรึกษาโครงการหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ พร้อมทั้ง แนบใบเสนอราคา ๓ บริษัท/ร้านค้า ด้วย ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงาน ฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป</p>					
๑๒.	เทศบาลเมืองบ้านฉาง (โครงการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง)	๒,๖๒๒,๐๐๐	๙	๓	๕
<p>ความเห็นคณะทำงาน : ขอให้ ทม.บ้านฉาง จัดทำตารางเปรียบเทียบราคา ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ และอ้างอิงอย่างน้อย ๑ เว็บไซต์ และแจกแจงรายละเอียดของส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ ให้ชัดเจน พร้อมแบบแปลนการดำเนินการติดตั้งทั้งหมด</p>					
